

Giải ngân vốn đầu tư công - kinh nghiệm từ Thái Bình

Trong những năm gần đây, Thái Bình luôn nằm trong топ đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Việc trở thành điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

KỶ 1: THÁO GỠ NHỮNG “ĐIỂM NGHẼN” VÀ “NÚT THẮT” TRONG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có ý nghĩa quan trọng, là nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chính vì thế, với quyết tâm không để GPMB là vật cản khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương bị chậm đi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các kế hoạch nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị.

Là một trong những dự án trọng điểm của huyện Hưng Hà, nhờ thực hiện tốt công tác GPMB nên đến nay dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.65A, ĐH.65B huyện Hưng Hà đoạn từ quốc lộ 39 (Km46+100) đi đường ĐH.59 đi di tích lịch sử quốc gia đến Tiên La giai đoạn

1 thuộc địa phận 2 xã Hòa Tiến, Tân Tiến cơ bản thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Đến hết tháng 9/2022, dự án đạt được hơn 60% giá trị khối lượng theo hợp đồng và được thanh toán 60% phân bổ chi tiết. Ông Nguyễn Đức Anh, chỉ huy trưởng công trình cho biết: Trong quá trình thi công, đơn vị thi công luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, các ban, ngành liên quan và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các xã nơi tuyến đường đi qua đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận được mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực và vật tư để thi công dự án bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Kiểm quyết không để hồ sơ tồn đọng

Không chỉ chú trọng thực hiện công tác GPMB, Thái Bình còn yêu cầu các cơ quan quản lý ngân sách bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, kịp thời xử lý các vướng mắc

phát sinh về thủ tục thanh toán vốn, kiên quyết không để hồ sơ tồn đọng. Với vai trò là cơ quan thực hiện kiểm soát và giải ngân vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn đơn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn ngay khi có khối lượng hoàn thành gửi đến kho bạc để thanh toán vốn. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc KBNN tỉnh cho biết: KBNN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN); tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian kiểm soát chi và linh hoạt áp dụng phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với từng hồ sơ, thủ tục thanh toán của từng dự án cụ thể và đẩy mạnh giao dịch trực tiếp qua công cụ trực tuyến, giúp nguồn vốn đến được các dự án, công trình nhanh nhất; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi

công vụ, nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của công chức trong đơn vị, đặc biệt là công chức giao dịch với khách hàng.

Chủ động thu ngân sách, tạo nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản

Để tạo nguồn thanh toán đầu tư xây dựng cơ bản, thời gian qua, tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn, bảo đảm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Chính vì thế, trong những năm gần đây, công tác thu ngân sách trên địa bàn luôn có được những kết quả tốt đẹp, tỷ lệ thu so với dự toán luôn ở mức cao. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh có số thu nội địa cao nhất từ trước đến nay với 10.525 tỷ đồng, đạt 168,1% dự toán với số vượt tuyệt đối 4.265 tỷ đồng, tăng 35,8% so với năm 2020. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để có được kết quả đó, cùng với việc tiếp thu kịp thời các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh còn



Thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.65A, ĐH.65B huyện Hưng Hà, đoạn từ quốc lộ 39 (Km46+100) đi đường ĐH.59 đi di tích lịch sử quốc gia đến Tiên La giai đoạn 1.

quản lý chặt chẽ, hiệu quả các nguồn thu; tổng hợp, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến các nguồn thu, địa bàn thu, trên cơ sở đó chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các sở, ngành liên quan tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn nộp kịp thời các khoản thuế vào NSNN. Bên cạnh đó, ngành thuế còn tích cực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính về thuế như: kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử...

Tích cực tháo gỡ “nút thắt” trong giải ngân vốn đầu tư công

Kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 3.907 tỷ đồng,

trong đó kế hoạch vốn giao đầu thực hiện và quyết định thành lập ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương giám sát, đánh giá đầu tư các công trình, dự án, trên cơ sở đó tham mưu kịp thời cho tỉnh điều chỉnh kế hoạch của những dự án chậm tiến độ và giải ngân cho những dự án trọng điểm, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm có nguồn vốn đầu tư lớn, qua đó nắm bắt những khó khăn và kịp thời đưa ra chỉ đạo tháo gỡ phù hợp.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện và quyết định thành lập ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương giám sát, đánh giá đầu tư các công trình, dự án, trên cơ sở đó tham mưu kịp thời cho tỉnh điều chỉnh kế hoạch của những dự án chậm tiến độ và giải ngân cho những dự án trọng điểm, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm có nguồn vốn đầu tư lớn, qua đó nắm bắt những khó khăn và kịp thời đưa ra chỉ đạo tháo gỡ phù hợp.

(còn nữa)
MINH HƯƠNG - NGUYỄN THỚI

Lò sấy - giải pháp nâng cao chất lượng nông sản



Mỗi vụ, anh Đặng Tất Tuấn, xã Phú Châu (Đông Hưng) sấy trên 200 tấn thóc.

Thóc được sấy bằng lò sẽ đem lại lợi ích kép vừa giảm được công phơi vừa nâng cao chất lượng hạt gạo. Chính vì thế, ngày càng có nhiều HTX, hộ dân tích tụ diện tích lớn ruộng đất ở huyện Đông Hưng mạnh dạn đầu tư lò sấy để cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa gạo.

Chỉ trên 12ha cấy lúa hàng hóa hàng chục năm nay, mỗi vụ chị Phạm Thị Thủy, xã Đông Động thu về 55 - 60 tấn thóc. Chưa có điều kiện để mua máy sấy, việc phơi thóc, bảo quản một số lượng lớn thóc như vậy luôn khiến chị lo lắng, nhất là khi thời tiết dự báo có mưa. Chị Thủy cho biết: Cấy nhiều nhưng không có máy sấy rất bất tiện. Bán tươi thì tự thương ép giá, còn không bán thì phải mất nhiều tiền thuê bà con phơi hộ, mỗi ngày phơi 5 - 7 tấn. Gặt về rồi mà mưa không phơi được, nhất là mưa kéo dài việc phơi, bảo quản thóc rất nhiều công sức, thậm chí thóc còn hỏng, thiệt hại không nhỏ. Hiện nay, tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ cho những người tích tụ diện tích nhiều như tôi mua sắm thiết bị sấy phục vụ sản xuất

đầu tư máy sấy thóc sớm nhất huyện. Từ khi có máy sấy, việc làm khô và bảo quản thóc thuận tiện hơn rất nhiều. Dù gặt chạy mưa, chạy bão, đưa về nhà sấy luôn không còn sợ thóc bị mốc, nảy mầm gây thiệt hại về kinh tế như trước nữa. Hơn nữa, lúa gạo vào ngày mưa thường mất giá, bị tư thương ép giá, có máy sấy khô luôn, đóng bao lưu kho, đợi khi nào giá cao, hợp lý thì bán sẽ tăng lợi nhuận.

Anh Trần Văn Quân, xã Phong Châu cho biết: Nhà tôi được anh Tuấn đầu tư xây dựng năm 2018 với diện tích 40m², kinh phí 120 triệu đồng, chạy bằng điện. Lò sấy có công suất 6 - 14 tấn thóc/mẻ, thời gian sấy 12 - 15 giờ/mẻ. Lúa gặt đến đầu anh đưa về sấy đến đó. Mỗi vụ anh sấy trên 200 tấn thóc, trong đó gần 70% sấy thuê cho người dân hoặc thương lái thu mua thóc quanh vùng. Anh Tuấn chia sẻ: Nhìn thành quả của gia đình mình và của bà con “một nắng, hai sương” mới làm ra hạt thóc nhưng đến ngày thu hoạch mà gạo mua nhiều thì vẫn coi như “xôi hồng, bông hồng” vì nguy cơ thóc bị nảy mầm. Chính điều đó đã thôi thúc tôi

chờ thóc khô về. Trời nắng tôi cũng nhờ anh Tuấn sấy vì nhà tôi không có chỗ phơi, thóc sấy đều hơn phơi truyền thống, hạt gạo cũng thơm, ngon hơn. Giờ làm nông nghiệp có máy móc hỗ trợ nông dân chúng tôi rất nhân, hiệu quả sản xuất tăng lên nhiều lần so với trước.

Đến nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 4 máy sấy, trong đó có 1 máy sấy của HTX Sản xuất kinh doanh gạo chất lượng cao xã Đông Tân, còn lại đều là của cá nhân tích tụ ruộng tự đầu tư lắp đặt phục vụ cho gia đình và làm dịch vụ cho bà con nông dân có nhu cầu. Không chỉ giúp nông dân chủ động trong sản xuất, thóc được sấy liên tục với nhiệt độ ổn định bảo đảm chất lượng, bảo quản được lâu hơn, hạn chế tình trạng phơi thóc trên đường giao thông.

Anh Phạm Hoàng Sỹ, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh gạo chất lượng cao xã Đông Tân cho biết: HTX đã liên kết với nông dân bước đầu xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 50ha chủ lực là Đồi thơm 8. Được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, năm 2021 HTX đã lắp đặt 1 lò sấy hiện đại có công suất 10 - 15 tấn/mẻ. Tháng 10, thường mưa nhiều đúng thời kỳ cây lúa chín rộ khiến bông thóc ngậm nước, rất dễ lên mốc nếu không được phơi, sấy kịp thời. Để bảo đảm giữ nguyên màu sắc, hương vị tự nhiên, tăng giá trị, chất lượng của gạo làng Giảng cũng như bảo quản được lâu hơn điều bắt buộc là ngay sau thu hoạch phải đưa ngay tới lò sấy khô. Hiện lò sấy đang hoạt động hết công suất để sấy khô trên 100 tấn thóc của HTX và lúa cho bà con trong và ngoài xã nhằm chủ động, giảm thiểu thiệt hại sau thu hoạch.

Tích tụ ruộng đất đòi hỏi phải cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất. Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân mua máy sấy. Qua đó từng bước xây dựng nền sản xuất nông nghiệp chủ động, hiện đại, bền vững.

Phòng, chống cúm gia cầm

Hiện nay, dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là xuất hiện nhiều chủng CGC: A/H5N2, A/H5N8... Đặc biệt, sau 8 năm không có trường hợp người tử vong hoặc nhiễm vi rút cúm A/H5, ngày 5/10 vừa qua đã có 1 trường hợp người nhiễm vi rút CGC, chủng A/H5 tại Phú Thọ. Trước thực tế đó, với tổng đàn gia cầm trên 14,5 triệu con, hình thức chăn nuôi đa dạng, ngành nông nghiệp, các địa phương và người chăn nuôi chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cúm gia cầm là một loại bệnh cúm do vi rút gây ra cho các loài gia cầm, lây lan qua nhiều con đường như vận chuyển gia cầm, di cư của các loài chim hoang dã qua không khí, chất thải, nước, dụng cụ chăn nuôi... Bệnh dễ phát sinh vào thời điểm chuyển mùa, vi rút lây lan rất nhanh, gây nguy hiểm cho tất cả các loài gia cầm và một số chủng cúm có thể lây sang người.

Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 2 ổ dịch CGC A/H5N1 tại thị trấn Kiến Xương và xã Lê Lợi (Kiến Xương), tiêu hủy trên 3.500 con gia cầm. Ngoài ra, kết quả lấy mẫu giám sát chủ động của cơ quan chuyên môn từ tháng 3 đến tháng 10 cho thấy, tỷ lệ lưu hành vi rút CGC chủng A/H5 khá cao, chiếm 2,38%. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương không lơ là, chủ quan; chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CGC, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân mua máy sấy. Qua đó từng bước xây dựng nền sản xuất nông nghiệp chủ động, hiện đại, bền vững.

độc, khử trùng bằng hóa chất, với bộ định kỳ. Trong thời điểm giao mùa, tôi thường xuyên theo dõi đàn gia cầm, khi có hiện tượng dịch bệnh báo ngay với cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Nhận định trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh CGC phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh rất cao do tổng đàn gia cầm của tỉnh lớn (trên 14,5 triệu con); trong đó số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có khố cao, chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh CGC; vi rút CGC lưu hành ở nhiều địa phương với tỷ lệ khá cao; việc giao thương, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm tăng mạnh; thời tiết diễn biến cực đoan làm giảm sức đề kháng của vật nuôi... Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và triển khai các biện pháp phòng, chống CGC, Chi cục tiếp tục duy trì kế hoạch giám sát CGC năm 2022, đặc biệt tại các vùng có nguy cơ cao (cơ sở buôn bán, giết mổ gia cầm...) để kịp thời cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn biện

pháp xử lý dịch bệnh theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại gốc, phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa xử lý ra môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định; vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, với bộ định kỳ khu vực nuôi gia cầm.

Để ngăn chặn CGC phát sinh, lây nhiễm và gây thiệt hại cho chăn nuôi cũng như sức khỏe con người, yếu tố cốt lõi chính là thực hiện tốt tiêm vắc-xin phòng bệnh. Vì vậy, các địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát tổng đàn, tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh CGC bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn.

NGÂN HUYỀN

HIẾU NGHIỆA



Chăn nuôi quy mô lớn, anh Phạm Anh Tuấn, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) luôn chú trọng công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại.